

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โปรแกรม Zoom

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิษฐ์	รองอธิการบดีวิชาการ	รองประธาน
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวต์ มณีโชติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๔. อาจารย์เมธี พรหมศิลา	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโกชน์	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๖. อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการและเลขานุการ
๘. ดร.พรพรรณ ดอนพนัส	หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูณะกา	อธิการบดี	ติดภารกิจ
๒. อาจารย์ ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๓. อาจารย์ ดร.สมใจ นกดี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ไชยะ	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒. นางสาวปณิดา คล้ายนิล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูณะกา อธิการบดีติดภารกิจจึงมอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิษฐ์ รองอธิการบดีวิชาการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีข้อแก้ไขให้ตรวจสอบความถูกต้อง หน้า ๖ บรรทัดที่ ๒๕ อีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รายงานการดำเนินงานตามมติ คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) อาจารย์ ดร.กิตติวงศ์ สาสวด ขอศาลทุเลาการบังคับปลดออกจากราชการ เนื่องด้วยเกิดผลกระทบกับการบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา มติที่ประชุม มอรับรองอธิการบดีวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และหัวหน้างานนิติการดำเนินการรวบรวม ข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป โดยเวียนให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา อีกครั้ง ผลการดำเนินงาน หัวหน้างานนิติการได้ส่งข้อมูลให้อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองระยองเพื่อดำเนินการ ต่อเรียบร้อยแล้ว

๒) รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ มติที่ประชุม รับทราบรายงาน ความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และมอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยประสานหลักสูตรดำเนินการ ดังนี้ (๑) ระบุข้อมูล การแต่งตั้งอาจารย์เพื่อดูแลนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการดูแลนักศึกษาคงค้างจนสำเร็จการศึกษา (๒) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่ไม่เป็นไปตามแผน มาจากสาเหตุใด และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ผลการดำเนินงาน หลักสูตรดำเนินการระบุข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์เพื่อดูแลนักศึกษาให้เป็นไปตามแผน การดูแลนักศึกษาคงค้างจนสำเร็จการศึกษา รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนสาเหตุ และแนวทางแก้ไข

๓) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มติที่ประชุม เห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา เป็นประธานกรรมการ และอาจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการหลักสูตร มอบหลักสูตรจัดทำ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลการทำวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา ผลการดำเนินงาน หลักสูตร บช.ม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจได้จัดทำรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๔) รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มติที่ประชุม รับทราบ มอบบัณฑิตวิทยาลัยนำแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา (Improvement plan) เข้าพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ผลการดำเนินงาน นำเข้าพิจารณา ในคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ตามที่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ขออนุมัติปิดหลักสูตร และที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มีมติให้หลักสูตรรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยทราบทุกเดือน บัณฑิตวิทยาลัยจึงนำรายงานความก้าวหน้า

ในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายงานคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ กล่าวว่า การขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษารหัส ๕๗ จะสิ้นสุดในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่แผนการดูแลนักศึกษา รายที่ ๑ และ ๓ ระบุว่า จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๓ ซึ่งตามหนังสือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประกาศขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะไม่สามารถขยายเวลาต่อได้อีก ต้องเร่งรัดนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร และกระชับระยะเวลาหรือขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ในแผนการดูแลนักศึกษาคงค้างจนสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า บัณฑิตวิทยาลัยได้เชิญคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา พร้อมนักศึกษาทุกท่านประชุมร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจ และเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์

ดร.พรพรรณ ดอนพนัส หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สอบถามในที่ประชุมว่า กรณีนักศึกษารายที่ ๑ และ ๓ รหัส ๕๗ ขณะนี้ได้ขอขยายระยะเวลาการศึกษาครบ ๒ ครั้ง ตามหนังสือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประกาศขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นักศึกษาอยู่ระหว่างปรับแก้ไขแบบสอบถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจหาคุณภาพเครื่องมือ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ให้แจ้งนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาว่าไม่สามารถขอขยายระยะเวลาได้แล้ว ระยะเวลาที่เหลือจะเร่งรัดนักศึกษาอย่างไร

มติที่ประชุม รับทราบ มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

๑) มอบผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงแผนการดูแลนักศึกษาคงค้างจนสำเร็จการศึกษา ให้ใช้ระยะเวลาให้กระชับขึ้น และเพิ่มความหมายของหมายเลข ๗ ในส่วนหมายเหตุ

๒) มอบบัณฑิตวิทยาลัยจัดทำหนังสือแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษารายถึงระยะเวลาการศึกษา พร้อมเซ็นรับทราบ

๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ พิจารณารายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙) **มติที่ประชุม** มอบหลักสูตรจัดทำแผนการดูแลนักศึกษาคงค้างจนสำเร็จการศึกษา มอบรองอธิการบดีวิชาการ และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ว่ามีแผนการดูแลนักศึกษาอย่างไร

และสำเร็จการศึกษาเมื่อใดก่อนเสนอเข้าสภาวิชาการ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ มติที่ประชุม รับทราบรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และมอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยประสานหลักสูตรดำเนินการ ดังนี้ ๑) ระบุข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์เพื่อดูแลนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการดูแลนักศึกษาค้างจนสำเร็จการศึกษา ๒) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่ไม่เป็นไปตามแผน มาจากสาเหตุใด และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร บัณฑิตวิทยาลัยจึงนำรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม รายงานคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัดต์ มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า นักศึกษารายที่ ๓ ยังไม่แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ รายที่ ๑ และ ๒ ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอย่างไร อาจต้องมีการกำหนดเวลาให้นักศึกษา เพื่อเร่งรัดนักศึกษาอีกทางหนึ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ สอบถามว่า นักศึกษารายที่ ๓ ยังติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจ่ายค่ารักษาสุขภาพอยู่หรือไม่

ดร.พรพรรณ ดอนพนัส หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า นักศึกษารายที่ ๓ มีสถานะการชำระค่ารักษาสุขภาพเป็นปกติ

มติที่ประชุม มอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ดำเนินการ ดังนี้

๑) ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยที่ ๓ สิบเอกนพภูฏ พินปฐ สอบถามความประสงค์ในการทำวิทยานิพนธ์ แจ้งระยะเวลาการศึกษา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนและรายงานคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเป็นระยะ ให้ทราบว่ามีปัญหาอะไร หรือไม่ เพื่อจักได้ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว

๒) ตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา นักศึกษารายที่ ๑ และ ๒ ควรกำหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อเร่งรัดนักศึกษา

๓) นักศึกษารายที่ ๔ พิจารณาความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์อีกครั้ง เนื่องจากนักศึกษายู่ระหว่างการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์มา ๒ เดือนแล้ว ควรมีความคืบหน้าในขั้นตอนอื่น

๓.๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ บัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ บัณฑิตวิทยาลัยเสนอวาระรายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มติที่ประชุม รับทราบ มอบบัณฑิตวิทยาลัยนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) เข้าพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป บัณฑิตวิทยาลัยจึงนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายงานคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัดต์ มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า กิจกรรม/โครงการตามแนวทางการปรับปรุงบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมเล็ก เช่น การหารือกับผู้บริหาร ปรับปรุงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ทบทวนตัวบ่งชี้เฉพาะของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น แต่ใช้ระยะเวลาหลายเดือน ทำให้สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควรปรับระยะเวลาในการดำเนินการให้น้อยลง

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ บัณฑิตวิทยาลัย มอบบัณฑิตวิทยาลัยปรับระยะเวลาการดำเนินงานให้น้อยลงเพื่อความเหมาะสม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ กล่าวว่า ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นวิสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ ขอลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ไชยะ เป็นรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณบดีในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมพิจารณาการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ **มติที่ประชุม** มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ผู้สอน และมอบหมายให้ทุกคณะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นประธานทุกหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงขอเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร โดยการประชุมร่วมกันมีมติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ เป็นประธานหลักสูตร และประธานหลักสูตรได้เลือกรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ เป็นกรรมการและเลขานุการหลักสูตร จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

๕.๒ การขออนุโลมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัดต์ มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า จากมติที่สำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาการขออนุโลมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมแล้วมีมติไม่เห็นชอบนั้น มหาวิทยาลัยได้แจ้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หรือไม่ว่า หลักสูตรนี้ได้มีการขอปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไขแล้ว

มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัยประสานหลักสูตรเร่งนักศึกษารายที่ ๓ และ ๔ ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยเร็ว เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเป็นระยะ มอบบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเกี่ยวกับหนังสือกับมหาวิทยาลัยที่ส่งให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประสานการขอลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกครั้ง

๕.๓ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่าด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับใหม่) หมวด ๒ ข้อ ๘.๒ ปรินญาโท ให้ใช้เวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา และข้อ ๘.๓ ปรินญาเอก ผู้ที่สำเร็จปรินญาตรีแล้วเข้าศึกษา ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ผู้ที่สำเร็จปรินญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อ ให้ใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการศึกษาของนางสาวปิณดา พุ่มพระคุณ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ขอขยายครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมอบหลักสูตรเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

๕.๔ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่าด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขอเสนอรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยขอเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑ คน เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาน นันทะเสน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ในหลักการ มอบบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอสภาวิชาการ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑) หน้า ๗ ข้อ ๒.๒ แก้ไขรายวิชาการระดับปริญญาตรี เป็น ระดับบัณฑิตศึกษา
- ๒) หน้า ๗ ข้อ ๓.๒ เพิ่มว่า เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๘

๓) ตรวจสอบความถูกต้องผลงานวิจัย รายการที่ ๒ กับ ๓ เนื่องจากระบุหน้าเหมือนกัน

๔) การส่งผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและวิจัย จะต้องมีความยาว ๑๐-๑๕ หน้า

๕) ตรวจสอบการตีพิมพ์เผยแพร่ของผลงานวิจัยในรายการที่ ๑ ว่าอยู่ฐานใด

๖) การเขียนผลงานวิจัย ขอให้เขียนในรูปแบบ APA

๗) แนบเอกสารผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อใช้ประกอบการเสนอเข้าพิจารณาในสภาวิชาการ

๕.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ในหลักการ

๕.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑) ข้อ ๕.๖ ให้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ๒ คน
- ๒) ตรวจสอบการใช้ภาษา และความถูกต้องอีกครั้ง
- ๓) ให้ตัดรายการที่ไม่เกี่ยวข้องออก

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม เห็นชอบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ปิดการประชุม ๑๔.๔๕ น.



ดร.พรพรรณ ดอนพนัส
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม